

DẢNG ỦY PHƯƠNG TƯƠNG MẠI

CÔNG VĂN ĐẾN THÀNH ỦY HÀ NỘI

Số: 159

Ngày: 1/3/2016 Số 04 - CT/TU

Chuyển: Hà Nội HOANG MAI

CÔNG VĂN ĐẾN

945

17/02/2016

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2016

## CHỈ THỊ

về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả  
việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Trong những năm qua, Thành uỷ Hà Nội đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII); Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 28/3/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX); Pháp lệnh số 34, ngày 20/4/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; các Nghị định của Chính phủ về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trên nhiều lĩnh vực đã đạt được những kết quả quan trọng: Nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có chuyển biến tích cực; tạo sự đồng thuận cao và bầu không khí dân chủ, cởi mở trong đời sống xã hội, phát huy tốt hơn quyền làm chủ, củng cố niềm tin của nhân dân Thủ đô đối với hệ thống chính trị các cấp và thực sự trở thành động lực thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện công tác này ở cơ sở còn bộc lộ hạn chế, yếu kém chủ yếu sau: Một số cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nên triển khai chưa quyết liệt, hiệu quả thấp, có nơi còn mang tính hình thức; công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, thiếu chiều sâu. Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ một số nơi chậm được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động còn hạn chế. Một số cơ sở chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ trong các lĩnh vực trọng tâm, như quản lý kinh tế, đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng; công khai minh bạch về thu, chi tài chính, các khoản đóng góp của dân; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực chưa kịp thời; vẫn còn cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm khi giải quyết các vụ liên quan đến lợi ích của người dân. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở một số cơ sở xã, phường hiệu quả thấp.

Để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo tinh thần Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành uỷ yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp của Thành phố cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị (khoá VIII), Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương (khoá IX), đặc biệt gần đây là Kết luận số 120 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở", Nghị định

của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Thành uỷ, UBND Thành phố về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hiệu quả thực hiện của các cấp, các ngành, của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đối với công tác này.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xác định rõ trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị về thực hiện quy chế dân chủ. Tập trung chỉ đạo đối với những nơi thực hiện chưa tốt, hiệu quả thấp, còn nhiều yếu kém; kịp thời xử lý nghiêm các vụ việc lợi dụng dân chủ, lôi kéo, kích động gây mất đoàn kết, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

3. Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy chế, quy định, nội quy, quy ước sát với đặc điểm tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, cơ sở. Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; tăng cường đối ngoại, hội nhập; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", các phong trào thi đua yêu nước và phong trào "Dân vận khéo"; tăng cường đoàn kết, đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Chăm lo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ dân vận, tổ hoà giải ở cơ sở... Tăng cường chỉ đạo mở rộng dân chủ trực tiếp; tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân Thủ đô tham gia công tác xây dựng đảng, chính quyền; tham gia quản lý nhà nước và quản lý xã hội.

5. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thanh tra nhân dân các cấp trong giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với cơ quan chính quyền và các loại hình cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của Thành phố thực hiện tốt Quyết định số 217, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị "Về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội"; Quyết định số 218, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị "Ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền" và Quyết định 6525-QĐ/TU, ngày 25/9/2015 của Thành uỷ "Quy định trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn Thành phố Hà Nội". Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Thành uỷ thực hiện có hiệu quả các quy chế, quy ước, quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và đội ngũ cán bộ ở địa bàn thôn, tổ dân phố. Tập trung nguồn lực hoàn thiện các thiết chế văn hoá cơ sở, nhằm nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân. Các cơ quan thông tin, truyền thông từ Thành phố tới cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của Thành phố liên quan đến việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở để các tầng lớp nhân dân Thủ đô hiểu và tự giác thực hiện tốt.

7. Hằng năm, các cấp, các ngành từ Thành phố tới cơ sở tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Kết quả đánh giá được coi là một tiêu chuẩn quan trọng để phân loại tổ chức và cán bộ, đảng viên; để xét thi đua, khen thưởng; động viên, khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

8. Tiếp tục tiến hành rà soát, đánh giá, kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy ước về dân chủ cơ sở đã ban hành thực hiện, nhưng có nội dung chưa phù hợp hoặc trái với thực tiễn trên từng lĩnh vực, địa phương, đơn vị; nghiên cứu, xây dựng, triển khai thực hiện một số quy chế mới phù hợp với các loại hình cơ sở khác nhau. Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ phải gắn với việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị các cấp, đặc biệt là ở cơ sở xã, phường, thị trấn.

Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Thành phố và Ban Dân vận Thành uỷ chủ trì, phối hợp với các Ban Đảng Thành uỷ thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thành uỷ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện.

Các quận, huyện, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện; định kỳ sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo và báo cáo Ban Thường vụ Thành uỷ kết quả thực hiện (qua Ban Dân vận Thành uỷ tổng hợp báo cáo chung).

Chi thị này phổ biến đến chi bộ./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đảng;
- BCĐ TW về thực hiện QCDC;
- Ban Dân vận TW;  
(Để báo cáo)
- Đảng đoàn HĐND TP, BCS Đảng UBND TP;
- Các Ban Đảng, VPTU của Thành uỷ;
- Sở, ban, ngành; MTTQ, tổ chức CT-XH TP;
- Quận, huyện, thị uỷ; Đảng uỷ trực thuộc;
- Các đồng chí Thành uỷ viên;
- Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo QCDC TP;
- Lưu.

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC



Ngô Thị Thanh Hằng